



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  
ฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



## พิจารณาติดตามร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. ....

ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้รับมอบหมายให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ. .... เป็นการล่วงหน้าตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๙ และได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยเชิญผู้แทนจากภาควิชาการมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม และคณะกรรมการได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอแนะให้มีการศึกษาข้อมูลการใช้กัญชาในเชิงพาณิชย์จากต่างประเทศ เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ มาปรับใช้กับประเทศไทย

โดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขนำข้อเสนอไปพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง และกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานว่า ข้อเสนอของคณะกรรมการดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้กับประเทศไทยและเป็นข้อมูลที่ได้รับการยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยังมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับกรณีที่มีการ “ปลดล็อก” กัญชง และกัญชา แต่ยังไม่มีความชัดเจนฉบับใหม่ออกมาควบคุมและมีการใช้กัญชาได้อย่างเสรี ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญส่งผลกระทบต่อสังคม เด็ก และเยาวชนมีการใช้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงได้มีมติให้เชิญผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม เกี่ยวกับความคืบหน้าและมาตรการป้องกันในขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนออกมาควบคุม

## พิจารณาศึกษาปัญหาการเก็บเงินค่าบริการ (Service Charge)

คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการเก็บเงินค่าบริการ (Service Charge) ซึ่งพบว่าค่าบริการมีบทบาทและมีความสำคัญมากขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของประชากรทุกคน ซึ่งการเก็บเงินค่าบริการดังกล่าวผู้ประกอบการขายสินค้าจะคิดเพิ่มจากผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ นอกเหนือจากราคาสินค้าและบริการที่เรียกเก็บอยู่แล้ว ซึ่งการเก็บเงินดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม โดยคณะอนุกรรมการมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเก็บค่าบริการ (Service Charge) ว่าผู้ประกอบการมักจะไม่ได้แสดงให้เห็นว่าจะมีการเก็บเงินค่าบริการที่ชัดเจน หรือมีการแสดงข้อความขนาดเล็ก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการแสดงข้อความว่ามีการเก็บค่าบริการให้ปรากฏชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบก่อนซื้อสินค้าและรับบริการ และให้นำปัญหาการเก็บค่าบริการ (Service Charge) ไปพิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ



## พิจารณาศึกษารายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของสภาองค์กรของผู้บริโภค

คณะกรรมการได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของสภาองค์กรของผู้บริโภค โดยเห็นว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นองค์กรอิสระรูปแบบใหม่ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคในลักษณะของหน่วยงานภาคประชาชนที่ทำงานสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินงานตามที่พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด ซึ่งแม้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สภาองค์กรของผู้บริโภคจะมีระยะเวลาในการดำเนินงานที่ค่อนข้างสั้น (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔) แต่สภาองค์กรของผู้บริโภคก็สามารถดำเนินงานภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามที่พระราชบัญญัติกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั้งในระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจึงควรให้คำแนะนำ หรือเป็นที่ปรึกษาให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภคในส่วนของการใช้จ่ายเงินอุดหนุน โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระของสภาองค์กรของผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อให้สภาองค์กรของผู้บริโภคสามารถดำเนินงานได้สมตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด

